

## สถานการณ์ในประเทศไทย เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสตรี

มันมีสิทธิของผู้หญิงจะต้องดูแลให้

2. กฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน นายจ้างที่เป็นชายจะมาล่วงละเมิดลูกจ้างที่เป็นหญิงไม่ได้ ไม่ว่าจะสายตา ท่าทาง คำพูด หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนได้

3. การกู้ยืมเงิน ถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอย่าไปเป็นผู้ค้ำประกัน เพราะเป็นผู้ค้ำประกันเท่ากับเป็นลูกหนี้เลยนะ เรื่องแบบนี้เราต้องทำความเข้าใจว่า ถ้าเค้าไม่ส่งหนี้จะมาที่เราทันทีเลยนะ

## หน้าที่สิทธิมนุษยชนของ สตรี

สตรีสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้ ต้องรู้จักที่จะนำความสามารถนั้นมาพัฒนาบทบาทหน้าที่อย่างถูกที่ถูกต้อง

สตรีจะต้องรักษาคุณสมบัติความเป็นผู้หญิง นั่นคือ ความละเอียดอ่อน อ่อนโยนและเรียนรู้เพื่อผสมผสานระหว่าง ความอ่อนโยน อดทน และ เข้มแข็ง เมื่อนั้นผู้หญิงจะสามารถเป็นสาวทันสมัย และ สร้างบทบาทใหม่ที่มีความสำคัญกับสังคมได้

สังคมไทยยังพบเห็นการละเมิดสิทธิสตรีอยู่เป็นประจำ แต่บางครั้งประชาชนยังไม่รู้สึกรู้ว่า คือการละเมิดสิทธิ สตรี เพราะสาเหตุจากการถูกปลูกฝังอบรม สั่งสอน หรือการตั้งเป็นกติกาของสังคมจนกลายเป็นเจตคติของสังคม ประกอบกับสตรีไทย ผู้หญิงยังมีความรู้ในด้านกฎหมายน้อยสังคมไทยจึงมักไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยความเคยชินที่เคยได้พบเจอบ่อยๆ จึงไม่คิดต่อสู้หรือเรียกร้องสิทธิของตน หรือ ไม่รู้สึกรู้ว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ ทั้งนี้เพราะค่านิยมในสังคมไทย ที่ครอบงำให้ผู้หญิงอยู่ภายใต้อำนาจเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ผู้หญิงไทยยังคงประสบปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิหลายด้าน เช่น ในเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นต้น



องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์



สิทธิและหน้าที่ของสตรี

สิทธิมนุษยชนของสตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๘-๐๐๖๓

<https://www.noenmakok.go.th/home>

## ความหมายของสิทธิมนุษยชนของ

### สตรี

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิ ขั้นพื้นฐาน ที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา และสถานภาพทางกาย และสุขภาพ รวมทั้งความเชื่อทางการเมืองหรือความเชื่ออื่นๆ ที่ขึ้นกับพื้นฐาน ทางสังคม สิทธิมนุษยชน เป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอน ให้แก่ผู้อื่นได้

ดังนั้น สิทธิมนุษยชนสตรี หมายถึง สิทธิในร่างกาย สิทธิในความเป็นบุคคล และสิทธิที่จะตัดสินใจอย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง โดยความเท่าเทียมกันและไม่คำนึงถึงความแตกต่างในทุกๆ ด้าน

## ความสำคัญของสิทธิมนุษยชนสตรี

สตรีจำนวนมากยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในการจะได้รับสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น สาเหตุเพราะปัจจัยต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา เผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา ความพิการ หรือชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเพราะความเป็นชนพื้นเมือง ผู้อพยพ ซึ่ง รวมถึงคนงานสตรีหรืออพยพ สตรีพลัดถิ่น หรือผู้ลี้ภัยสตรีเหล่านี้ยังอาจขาดความรู้

และการรับรู้ถึงสิทธิมนุษยชนของตนหรือจากอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลและกลไกการช่วยเหลือในกรณี ที่มีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น

## กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้

### กฎหมายครอบครัว

1. การหมั้น ถ้าหมั้นกันแล้วไม่แต่งงานกัน เช่น ผู้ชายตายของหมั้นก็เป็นของผู้หญิง ต่อให้ผู้หญิงชายของหมั้นก็เป็นมรดกไปสู่ครอบครัวผู้หญิง ถ้าผู้ไปมีคนอื่นเราก็รับของหมั้นได้เลย โดยที่ไม่ต้องแต่งงาน
2. เงื่อนไขการสมรส ผู้หญิงมีสิทธิเลือกที่จะใช้นามสกุลตัวเอง หรือนามสกุลสามี หรือจะใช้ทั้งสองอย่างก็ได้ ตรงกันข้ามผู้ชายจะไปใช้นามสกุลของผู้หญิงไม่ได้ยกเว้นผู้หญิงจะเป็นต้นตระกูลของนามสกุล
3. ทรัพย์สินระหว่างสามี-ภรรยา อะไรที่ได้มาระหว่างการสมรสเป็นสินสมรสทั้งสิ้น ยกเว้นมรดกตกทอดจากพ่อแม่ ฉะนั้น เราเป็นผู้หญิง เราต้องหาผู้ชายที่ทำมาหากิน เพราะผู้ชายทำงานมากก็เป็นของเราด้วยเหมือนกัน

4. การหย่า พอละเลิกกันอะไรที่เคยหามาตอนแต่งงานกัน ต่อให้เป็นชื่อของผู้ชาย ต้องระบุให้ชัดเจนก่อนหย่าเลยนะ ห้ามบอกว่าจะไปตกลงกันเอง เพราะโอกาสโดนเบี้ยวมีสูง ทำให้มันเรียบร้อยก่อนจะหย่า

5. บุตรนอกสมรส หญิงกับชายอยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรส เวลาที่มีบุตรเกิดมา บุตรจะเป็นบุตรโดยชอบธรรมของฝ่ายหญิง แต่เป็นบุตรนอกกฎหมายของฝ่ายชาย ถ้าเราต้องการให้เขามาเลี้ยงดูแต่เขาไม่มา เราฟ้องเลย ตรวจดีเอ็นเอว่าใช่เขาต้องจดทะเบียนรับรองบุตร และส่งเสียลูกเราด้วย

6. มรดก ผู้หญิงผู้ชายสิทธิเท่าเทียมกัน ต้องได้รับเท่ากัน ในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรม ต่อให้เราออกจากบ้านไปนานขนาดไหน เราก็มีสิทธิที่จะได้

### กฎหมายแรงงาน

1. สัญญาจ้างแรงงาน ผู้หญิงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน จะมาใช้ให้ทำงานดึกๆ ดื่นๆ โดยไม่เต็มใจไม่ได้ ถ้าท้องก็ต้องให้ลาคลอด 90 วัน หรือทำงานอยู่ดีๆ โดยให้ออกไม่สมเหตุสมผล ต้องได้ค่าชดเชย ทำงานเกิน 4 เดือนชดเชย 1 เดือน, เกิน 1 ปีได้ 3 เดือน และเกิน 3 ปีได้ 6 เดือน